

รายงานผลความสำเร็จของการประชุม St. Petersburg International Economic Forum 2016 "เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความเป็นจริงด้านใหม่ของเศรษฐกิจโลก"

เซนต์ปีเตอส์เบิร์ก, รัสเซีย--28 มิ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

การประชุม St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2016 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 12,000 รายจาก 133 ประเทศทั่วโลก ทั้งตัวแทนจากภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสื่อมวลชน โดยในวันที่ 16 มิถุนายน นายเซอร์เก ปรีคอตโก รองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและผู้อำนวยการสำนักประธานาธิบดี ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดงาน SPIEF ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในระหว่างพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ บรรดาผู้นำประเทศ เจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงผู้บริหารบริษัทและองค์กรข้ามชาติชั้นนำ ต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมการประชุมเชิงธุรกิจระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้

นายแอนตัน โคเบียคอฟ ที่ปรึกษาประธานาธิบดีรัสเซีย ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานและเลขาธิการบริหารของคณะกรรมการจัดงาน SPIEF ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่า "หนึ่งในความสำเร็จที่เด่นชัดของการประชุมครั้งนี้คือการได้ต่อยอดข้อเสียด้านเศรษฐกิจในฐานเวทีใหญ่ระดับโลกสำหรับการหารือโดยตรงไปตรงมาระหว่างผู้แทนของรัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ในประเด็นของความท้าทายต่างๆที่ภาคการเงินและเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญ ขณะเดียวกันจำนวนผู้เข้าร่วมงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่บ่งชี้ว่า รัสเซียเป็นศูนย์กลางทางการเงินและธุรกิจที่สำคัญของโลก เราให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้เข้าร่วมงาน และที่สำคัญกว่านั้นคือ ความไว้วางใจระหว่างพันธมิตร แขกผู้มาเยือน และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน"

SPIEF เป็นการประชุมระดับแนวหน้าทั้งในแง่ของขนาดและจำนวนของประเด็นในการประชุม โดยมีการประชุมย่อย การประชุมชี้แจง การแถลงข่าว และการจัดประชุมโต๊ะกลมรวมกันทั้งสิ้นกว่า 300 รายการ

5 หัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- การทำความเข้าใจศักยภาพทางเศรษฐกิจของรัสเซีย
- ปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ทางด้านภูมิศาสตร์-เศรษฐกิจ
- การทรยศทางสู่การปฏิวัติเทคโนโลยี
- มิติด้านมนุษย

การประชุมครั้งนี้มีวิทยากรและผู้ดำเนินรายการมากกว่า 600 คนที่เข้าร่วมการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารบริษัทรัสเซียกว่า 600 คน รวมถึงผู้บริหารบริษัทต่างชาติราว 300 คนเข้าร่วมการประชุมด้วย

งานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างล้นหลาม โดยมีตัวแทนจากสื่อต่างๆรวมกว่า 2,651 ราย (2,156 รายจากรัสเซีย และ 495 รายจากต่างประเทศ) จากองค์กร 700 แห่ง (542 แห่งจากรัสเซีย และ 158 จากต่างประเทศ) ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานนี้ และมีโบสสมัครเข้าร่วมงานจาก 47 ประเทศทั่วโลก (ไม่รวมรัสเซีย)